



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: แก้วเหลืองขาดแคลน..อีกแล้ว	ไทยรัฐ
2. คนรักหมาแมวเฮ! กระทรวงเกษตรฯ ส่งสุขปีใหม่ 2566 Kick Off โครงการ...	เดลินิวส์
3. 'เฉลิมชัย'หนุนอาสาปศุสัตว์ ป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ายั่งยืน	แนวหน้า
4. สก๊อปพิเศษ: สมช.สุราษฎร์ธานี ยกกระต๊อบส่งเสริม 'เมล็ดพันธุ์ดี' ด้วยวิถีเกษตร...	สยามรัฐ
5. เกษตรฯร่วมถกสภาฯยุโรป-อาเซียน	แนวหน้า
6. กรมข้าวร่วมวงคณะมนตรีความร่วมมือวิจัข้าวเอเชีย	แนวหน้า
7. 'สิงห์บุรี'จัดเทศกาลกินปลากระตุ้นท่องเที่ยว	เดลินิวส์
8. ผู้ตรวจฯพิจารณาแผนตรวจราชการ บูรณาการร่วมกัน ทำงานระดับพื้นที่	แนวหน้า
9. มอบนโยบายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ฉลองกิ่งศตวรรษ	แนวหน้า
12. เศรษฐกิจโลกปี 2566 เสี่ยง หลายชาติเข้าสู่ภาวะถดถอย "พาณิชย์"สู้! ทำ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*



## แก้วเหลืองขาดแคลน..อีกแล้ว

ปี 2566 คาดว่าไทยจะมีพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง 81,190 ไร่ ให้ผลผลิต 22,252 ตัน เฉลี่ยไร่ละ 274 กก. ขณะที่ความต้องการใช้ อยู่ที่ปีละ 3.40-3.50 ล้านตัน...ทำให้อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของไทย ต้องพึ่งพาการนำเข้ามากกว่า 99%

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย และพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการต้นแบบในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลือง

ทั้งนี้ โครงการจะเริ่มในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปโดยสมาคมจะให้การสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารรองและจุลธาตุให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนด



เป้าหมายยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองให้ได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าไร่ละ 400 กิโลกรัม เพื่อให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามข้อมูลพันตามกรอบความตกลงการค้าระหว่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้

เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดรวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถนำเข้าสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ป้อนโรงงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ ที่ประชุม ครม. 29 พ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO คราวละ 8 ปี (ปี 2566-2568) ไม่จำกัดปริมาณอัตราภาษีร้อยละ 0

ในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ผู้มีสิทธิ์นำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองทั้ง 8 สมาคม ยินดีให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการผลิต และรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศทั้งหมด ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำตามชั้นคุณภาพ กก.ละ 21.00-23.25 บาท รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองให้กับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพิ่มเติมอีกในราคา กก.ละ 2 บาท.



## คนรักหมาแมวเฮ! กระทรวงเกษตรฯ ส่งสุขปีใหม่ 2566 Kick Off โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนฟรีทั่วประเทศ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งความสุขให้ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 21 ธันวาคมนี้

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2563 นับเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปัจจุบันทรงโปรดให้ดำเนิน



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

โครงการฯ ในระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2564-2568 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดโครงการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เช่น การผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมพิเศษเปิด (Kick Off) โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายของกรม

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: จันทร์ 19 ธันวาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26730

Col.Inch: 115.90 Ad Value: 208,620

หน้า: 13(ล่าง)

PRValue (x3): 625,860

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: คนรักหมาแมวเฮ! กระทรวงเกษตรฯ ส่งสุนัขใหม่ 2566 Kick Off โครงการผ่าตัดทำหมันและ...



ปลุสสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสถานพยาบาล สัตว์ มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ องค์กรอิสระ ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามพระปณิธานฯ ภายในปี พ.ศ. 2568 ต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom และ Facebook ไปพร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลางจัดที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 2-9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันไปพร้อมกันทุกจังหวัด โดยโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565-31 มกราคม 2566 พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีเป้าหมายรวม



ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 300,000 ตัว โดยตั้งเป้าว่า ในวันที่ 21 ธันวาคม ทุกจังหวัดจะมีการผ่าตัดทำหมันรวม 10,000 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 20,000 ตัว ซึ่งเฉพาะที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี มีการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 600 ตัว ทั้งนี้ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงแต่ละจังหวัด สามารถพาสัตว์เลี้ยงไปรับบริการได้ที่จุดให้บริการของแต่ละจังหวัด คลินิกรักษาสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถตรวจสอบจุดให้บริการแต่ละจังหวัดได้จากเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์.

# 'เฉลิมชัย' หนุนอาสาปศุสัตว์ ป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ายั่งยืน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ กทม. ในโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. โดยกรมปศุสัตว์

จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดำเนินการสร้างอาสาปศุสัตว์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีเป้าหมายอย่างน้อย 2-3 คนต่อตำบล โดยการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในระดับพื้นที่ ต้องมีการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม บัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์ และหนังสือมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์แพทย์ ตามพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 134 คน



หนุนอาสา : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ กทม. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้น ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมความพร้อมสำหรับเป็นของขวัญรับปีใหม่

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 19 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15208

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 54.92 Ad Value: 68,650

PRValue (x3): 205,950

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย'หนุนอาสาปศุสัตว์ ป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ายั่งยืน

และมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมทั่วประเทศ  
ทั้งสิ้น 8,600 คน ซึ่งอาสาปศุสัตว์ด้านโรค  
พิษสุนัขบ้าถือเป็นหัวใจหลักของชุมชนที่จะช่วย  
ให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรค  
พิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

“โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กรม  
ปศุสัตว์ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มี  
วัตถุประสงค์เพื่อสกัด ชัยยังการแพร่ระบาดของ  
โรคพิษสุนัขบ้า และถือว่าเป็นนโยบายสำคัญ  
ของกระทรวงเกษตรฯ โดยครั้งนี้เป็นการฝึก  
อบรมใน กทม.ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อม  
สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ที่ให้กับพี่น้อง  
ประชาชน ในกรณีที่จะทำหมันหมาแมว หรือ  
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของ  
พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าที่จะ  
ดำเนินการให้ครบ 300,000 ตัว ตลอดทั้งปี  
โดยพี่น้องประชาชนสามารถประสานงานได้ที่  
อาสาปศุสัตว์หรือปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ  
และในส่วนของ กทม.มีอาสาปศุสัตว์ทุกเขต  
ด้วย อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง  
ภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของ  
ท้องถิ่นที่มีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้อง  
ร่วมมือกันจัดการกับหมาแมวจรจัด โดยการ  
ทำหมันหรือฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ  
ในส่วนที่สามารถจับได้จะนำเข้าศูนย์พักพิงของ  
กระทรวงเกษตรฯ ต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว



## สกูปพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อาชีพการทำนา น้อยคนที่ยังอนุรักษ์และสืบสาน เพื่อให้คงอยู่ ตั้งเกษตรกรสวนใหญ่ในภาคใต้ ที่หันไปนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทนข้าว แต่ในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงอนุรักษ์ วิถีชีวิตชาวนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้มีการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการทำเกษตรเป็นอย่างดี ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีความภูมิใจความเป็นเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ดังนั้นกรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการน้อมนำนโยบายดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำนา การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตให้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

ซึ่งหนึ่งภารกิจที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์



## คณ.สุราษฎร์ธานี ยกกระตือรือร้นส่งเสริม 'เมล็ดพันธุ์ดี'

### ด้วยวิถีเกษตร อย่างยั่งยืน



ข้าวสุราษฎร์ธานี กอเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความสำคัญ คือ มีการดำเนินงานการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะได้คัดสรร "ข้าวเมล็ดพันธุ์ดี" ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการข้าว และเรื่องขององค์ความรู้ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิต เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้จึงมีการจัดอบรมกลุ่มเกษตรกรหรือสมาชิก ทั้งในเรื่องของวิทยาการด้านการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มเกษตรกร ให้ก้าวสู่ยุคของ Smart Farmer

นายสันติภาพ ทองอุ่น หัวหน้า

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในส่วนของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ได้มีแนวทางที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใน



พื้นที่ ในเขตรับผิดชอบ ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมองค์ประกอบหลายๆอย่าง มาเกี่ยวข้อง ซึ่งหวังผลให้เกษตรกร มีความอยู่ดี กินดี สามารถประยุกต์ นำสิ่งประกอบจากองค์ความรู้ต่างๆจากการส่งเสริมให้เกษตรกร ต่อยอดพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในทุกด้าน เพื่อสร้างความมั่นคง ในการสืบทอดอาชีพทำนาอย่างยั่งยืน

นายจิตร ถึงแก้ว เกษตรกร Smart farmer ผู้ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี กล่าว ว่าตนเองเป็นผู้ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มาเป็นระยะเวลา กว่า 10 ปี อยู่ในพื้นที่ ตำบล



เลมิต อำเภอยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่การปลูกประมาณ 30 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมการปลูกข้าวพันธุ์ กข 41 และเดิมในอดีต ตนเองได้ผลิตข้าวเหมือนเกษตรกรทั่วไป ชาวนาปลูกได้จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง เมื่อถึงเวลาก็มาดำเนินการเก็บเกี่ยวมาซื้อไปราคาแล้วแต่สภาวะตลาดหรือแล้วแต่พ่อค้าคนกลางจะตั้งให้ จึงประสบปัญหาความไม่แน่นอน ถูกบ้าง แพงบ้างพร้อมกับต้นทุนราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนได้ผลผลิตน้อยบ้าง เป็นปัญหาหลักๆ ในการทำนา แต่เมื่อหลังจากที่ประสบปัญหาบ่อยๆ จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วม โรงเรียนชาวนากับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีครั้งหนึ่งหลังจากนั้นได้รู้จักและเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จึงตกลงเป็นสมาชิกแปลงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นับจากนั้นจึงมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน โดยสามารถกำหนดราคาได้ด้วยตนเอง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



## เกษตรกรร่วมถกสภาพยุโรป-อาเซียน

นายนาวัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกับ นายเดเนี่ยล แพนส์ สมาชิกสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป และประธานบริหารกลุ่ม DPO (Mr. Daniel Pans, EU-ABC Board Member and Group CEO, DPO International) พร้อมคณะ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งการหารือครั้งนี้ EU-ABC รับทราบนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับการลดผลกระทบ Climate Change ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร โดยมีการจัดวางแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2566-2570 ยกระดับขีดความ

สามารถในการปรับตัวของเกษตรกรและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร อาทิ 1.ยกระดับการปรับตัวด้วยเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ 2.เพิ่มการยอมรับและปรับใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร และ 3.เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเพียงพอและการเข้าถึงแหล่งน้ำและระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

นอกจากนี้ ยังรับทราบการดำเนินการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และการเข้าร่วมภาคีสมาชิกความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ IUU อาทิ ร่วมเป็นสมาชิกองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries

Management Organization : RFMOs) ได้แก่ SIOFA และ IOTC รวมถึงการขยายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการต่อต้านการทำประมงไอยูยู ซึ่งประเทศไทยเป็นสำนักงานศูนย์เครือข่ายอาเซียนฯ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมสำหรับกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป EU Deforestation Directive ร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่า ครอบคลุมสินค้า 6 ชนิด ได้แก่ เนื้อวัว ถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม โกโก้ ไม้ และกาแฟ รวมทั้งเพิ่มประเภทสินค้า ได้แก่ เนื้อหมู และแพะ สัตว์ปีก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยาง และเชื่อมั่นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสินค้าเกษตรของไทย

## กรมข้าวรวมวงคณะมนตรี ความร่วมมือวิจัยข้าวเอเชีย

นายกฤษ อุตตะมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย น.ส.เยาวลักษณ์ แสนคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว และ นายจิรพงศ์ ไจรินทร์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมประชุมคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (Council for partnership on Rice Research in Asia : CORRA) ประจำปี ครั้งที่ 26 ที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ โดยมีผู้แทนจาก 16 ประเทศสมาชิก ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว มาเลเซีย เมียนมา เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และไทย เข้าร่วม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดย Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Center: IRRI)

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และผลักดันแนวทางการร่วมมือด้านข้าวระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 16 ประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนางานวิชาการด้านข้าวและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิก อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงอาหารให้แก่ประชากรผู้บริโภคข้าวของโลก เพิ่มรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกรที่ยากจนตลอดจนสร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก

## 'สิงห์บุรี'จัดเทศกาลกินปลากระตุ้นท่องเที่ยว



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณตลาดนัดชุมชนข้างศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผวจ.สิงห์บุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 โดยมี นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี นายถวิล ชัยสุนแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ไข่แข็ง นอภ.เมืองสิงห์บุรี เข้าร่วม



ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตทำการย้อมผ้าบาติกลายดอกทองอุไร ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นผู้ว่าฯ สิงห์บุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สัมผัสปลาช่อนครกยักษ์แจกคนในงานฟรี และร่วมลุ้นการแข่งขันวิบากแข่งน้ำหนักมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้ชมการแสดงของเด็กนักเรียนสิงห์บุรีชุดลนจริงบางระจัน บรรยายภาคเติมไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง ส่วนการแสดงของเด็กนักเรียนทำให้เกิดความรักชาติรำลึกถึงเหล่าวีรชนชาวบ้านบางระจัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 65 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 66 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

สำหรับงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 28 มีการจัดงานแบ่งออกเป็น 8 โซน โซนแรกคือเวทีกลางจะมีการแสดงพื้นบ้าน เป็นการแสดงของนักเรียนและศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดทั้ง 10 คืน เช่น อ.ธนิตร์ ศรีภักดินดี ชาย เมืองสิงห์ ดิเกไนซ์เฉลิมเกียรติ การประกวดมิสแกรนด์สิงห์บุรี โบว์ซูเปอร์วาเลนไทน์ แนนซี่ ท็อปโกลด์ ปีเตอร์ โฟดิฟาย วงเทียนเซนต์ การประกวดร้องเพลง การเดินแบบการกุศล การแสดงรำวงมหาลไทย บริเวณโดยรอบมีการจำหน่ายอาหารจากร้านค้าชื่อดังในจังหวัด เช่น ร้านไฟบูลย์ไถ่ย่าง ร้านดีเจหนุ่มสุพรรณ โซนที่ 2 เป็นโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อป และของดีเมือง

สิงห์บุรี มีสินค้ามาจำหน่าย 110 ร้าน/บูธ ประเภทสินค้า มีของกิน ของใช้ ของฝาก ของตกแต่งบ้าน เหมาะสำหรับเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

โซนที่ 3 เป็นโซนของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ การจำหน่ายพันธุ์ปลา ปลาสวยงาม จัดให้มีกินนสายปลา จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ เช่น ปลาเผา กุ้งก้ามกรามเผา ฯลฯ โซนที่ 4 โซนท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โซนนี้จะจัดมุมถ่ายรูปสวย ๆ ประดับด้วยเปเปอร์มาเช่

ปลาพันธุ์ต่าง ๆ นับพันตัว ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเช็คอินหลายจุด โซนที่ 5 โซนนิทรรศการปลา/หุ้ปลาสวยงาม เป็นจุดรวมของหุ้ปลาที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเข้าประกวด มีหุ้ปลาที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้ หุ้ปลาโคมไฟ บริเวณพื้นที่มีการตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศแบบบ้าน ๆ เป็นจุดถ่ายรูปที่ทุกคนที่ไปจะต้องไปถ่ายกัน โซนที่ 6 เป็นการจำหน่ายสินค้าทั่วไป ของประชาชนคนสิงห์บุรีมา

จำหน่ายจำนวน 201 บูธ เป็นสินค้าที่หลากหลายมีทั้งของกิน ของใช้ เครื่องประดับ ฯลฯ โซนที่ 7 โซนกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มีการจำหน่ายข้าวไข่เจียว งานละ 10 บาท หรือแล้วแต่จะบริจาค และการจำหน่ายของที่ระลึก ของมือ 2 ที่ประชาชนบริจาคมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับของตกแต่งบ้าน โซนที่ 8 โซนกิจกรรมชมมวยไทย จัดการแข่งขัน 3 คืน ในวันที่ 25-27 ธ.ค. มีนักมวยชกคืนละ 10 คู่

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คือ การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ทั้งหมดจำนวน 10,000 ฉบับ ฉบับละ 100 บาท รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 2 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล และเลขท้าย 3 ตัวหมุน 1 ครั้ง เงินสดมูลค่า 1,500 บาท จำนวน 10 รางวัล สินค้าต่าง ๆ ที่นำมาจำหน่ายราคาไม่แพงแน่นอน เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายทั้งหมดกว่า 400 ร้านค้า จำหน่ายฟรี ไม่เก็บค่าน้ำกาแฟ และอื่น ๆ ดังนั้นการันตีได้ว่า "สินค้าที่มาขายถูกแน่นอน"

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี แต่งกายชาวบ้านบางระจันย้อนยุค เช็คอินถ่ายรูปกับหุ้ปลาสวยงาม เลือกรับของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่.

## ผู้ตรวจฯพิจารณา แผนตรวจราชการ บูรณาการร่วมกัน ทำงานระดับพื้นที่

นายพีรพันธุ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประเด็นการตรวจราชการตามแผนฯ และบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งประเด็นการตรวจราชการตามแผนฯ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการฯ ในระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ มีประเด็นดังนี้ 1.การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 4 โครงการ 2.การผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ได้มาตรฐานให้เพียงพอโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์

ข้าวชุมชน 3.การป้องกันโรคระบาดทั้งในพืชและสัตว์โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 4.การลดต้นทุนการผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

5.การส่งเสริมอาชีพด้านพืชประมง และปศุสัตว์ 2 โครงการ 6.คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร 2 โครงการ 7.การพัฒนาช่องทางการตลาด 3 โครงการ 8.การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart farmer โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 9.การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และ 10.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง แผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ปีงบประมาณ 2566 ด้วย

## มอบนโยบายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ กฟก. เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่กำหนดไว้ และสร้างความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เกิดการ ประสานงานกับระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงานของสาขาจังหวัดได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเข้าใจหลักการกระจายอำนาจตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ด้วย ในวันที่ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการ กฟก. เป็นประธานเปิดการ อบรมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่อนุกรรมการฯจังหวัด ทั่วประเทศกว่า 1,400 คน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่อนุกรรมการทุก ท่านได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงานในระดับ จังหวัด ร่วมกันสะท้อนปัญหา และแนวนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ กฟก. เดินไปสู่เป้าหมายในปี 2566 นี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ กฟก. เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่กำหนดไว้ และสร้างความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เกิดการ ประสานงานกับระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงานของสาขาจังหวัดได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเข้าใจหลักการกระจายอำนาจตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ด้วย ในวันที่ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการ กฟก. เป็นประธานเปิดการ อบรมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่อนุกรรมการฯจังหวัด ทั่วประเทศกว่า 1,400 คน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่อนุกรรมการทุก ท่านได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงานในระดับ จังหวัด ร่วมกันสะท้อนปัญหา และแนวนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ กฟก. เดินไปสู่เป้าหมายในปี 2566 นี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ กฟก. เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่กำหนดไว้ และสร้างความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เกิดการ ประสานงานกับระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงานของสาขาจังหวัดได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเข้าใจหลักการกระจายอำนาจตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ด้วย ในวันที่ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการ กฟก. เป็นประธานเปิดการ อบรมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่อนุกรรมการฯจังหวัด ทั่วประเทศกว่า 1,400 คน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่อนุกรรมการทุก ท่านได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงานในระดับ จังหวัด ร่วมกันสะท้อนปัญหา และแนวนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ กฟก. เดินไปสู่เป้าหมายในปี 2566 นี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นอกจากนี้ได้มอบนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีเงิน ทุนในการประกอบอาชีพ โดยในปี 2565 ได้ผลักดัน ทางการเงินให้ กฟก. ได้รับงบประมาณงบกลาง จำนวน 2,000 ล้านบาท และในปี 2566 ได้รับจัดสรร งบประมาณประจำปีอีก 500 ล้านบาท คาดว่าจะไม่ เพียงพอ ต่อความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหา หนี้สินของเกษตรกร คงต้องเสนอรัฐบาลของบกลาง ปี 66 อีกครั้ง ซึ่งภารกิจทั้งหมดนี้ เป็นงานในระดับ พื้นที่ ที่ได้มอบนโยบายให้อนุกรรมการฯ จังหวัด ลงพื้นที่ไปดูแลเกษตรกรสมาชิกร่วมกับ ส.ง.สาขา จังหวัด ให้เกษตรกรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง นายสไกร พิมพ์บึง เลขานุการสำนักงาน



เกษตรวันนี้.....● นายกะหล่ำปลีขอแสดงความยินดีกับ กรมประมงที่เข้ารับรางวัล “ลำเตา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์” อธิบดีกรมประมง บอกว่า นับเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความทุ่มเทของกรมประมงที่มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการให้สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมาตรฐานการให้บริการของรัฐที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อการให้บริการของประชาชนอย่างแท้จริง.....● และยินดี 1.รัชชัย สุริยะธรรม 2.จักรภพ แสงแก้ว 3.ประเสริฐ โคนอก 4.นที โดดสูงเนิน 5.จตุรงค์ จันมา 6.ธนาสิทธิ์ สอนสุภา 7.ชัยพิณัฐ สอนศรี 8.ดร.พิธาน ไพโรจน์ 9.วาริส แก้วภักดี และ 10.อมลวรรณ ปริตตา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ปีที่ 14 ซึ่งทุกท่านเป็นเกษตรกร Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างสรรค์ มีประโยชน์ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกร พัฒนาต่อยอด และยังเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคตต่อไป.....●

นายกะหล่ำปลี

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 19 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15208

Col.Inch: 38.01 Ad Value: 47,512.50

ภาพขาว: บุคคลแนวหน้า: ฉลองกิ่งศตวรรษ

หน้า: 4(ล่าง)

PRValue (x3): 142,537.50

คลิป: ขาว-ดำ

# บุคคล แนวหน้า



ฉลองกิ่งศตวรรษ : นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จัดงานฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสมาคมฯ โดยมี นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติคุณแด่คณาจารย์ 7 ท่าน ที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ตามหลักวิชาการ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตร สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



# เศรษฐกิจโลกปี 2566 เสี่ยง หลายชาติเข้าสู่ภาวะถดถอย “พาดิชย์” สู้! ทำแผน-มาตรการรับมือ

**IMF คาดการณ์เศรษฐกิจ ปี 2566**

**เศรษฐกิจโลก ปี 2566**  
IMF ประเมินขยายตัว 2.7% ลดจากปี 2565 ที่คาดว่า จะขยายตัว 3.2%

**ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ**

- เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรป และจีนชะลอตัว
- เงินเฟ้อสูงในอัตราชะลอตัว
- ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูง
- โควิด-19 ยังแพร่ระบาด

**เศรษฐกิจไทย ปี 2566**  
IMF คาดว่า จะขยายตัว 2.8% ลดจากปี 2565 ที่คาดว่า จะขยายตัว 3.7%

**แผนรับมือเศรษฐกิจถดถอยของพาดิชย์**

- ผลักดันการส่งออก
- กระตุ้นการบริโภคในประเทศ
- ผลักดันราคาสินค้าเกษตร
- ขับเคลื่อน SMEs คำขาย
- ผลักดัน Soft Power
- ผลักดันนโยบาย BCG
- นำเทคโนโลยีพัฒนางานบริการ

ที่มา: mgronline



ปี 2566 ที่จะถึงนี้เป็นปีที่ต้องคัดกระดับโลก หลายองค์กร ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจโลก จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐฯ หลายประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) หรือกระทั่งหลาย ๆ ประเทศในฝั่งเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา ที่ต่างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจแตกต่างกันไป มากบ้าง น้อยบ้าง แต่ในภาพรวมทุกประเทศหนีภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปไม่ได้ อยู่ที่ว่าประเทศไหนมีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤต

**ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ดึกว่ากัน**

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดจากปัญหาหลัก คือ ผลพวงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก เริ่มจากทำให้ราคาพลังงานปรับขึ้นยกแผง ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันในตลาดโลก ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก ราคาธัญพืช ข้าวโพด ข้าวสาลี และน้ำมันดอกทานตะวัน ปรับตัวสูงขึ้น จนกระทบต่อราคาอาหารไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้หลายประเทศนำมาตราการขึ้นดอกเบี้ยมาใช้ ก็ยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะลอตัว



ในส่วนของไทย ก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าครองชีพปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาปุ๋ยเคมีในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จากราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาอาหาร ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้จะไม่มากเหมือนกับที่หลายๆ ประเทศได้เจอเจอ แต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นพอสมควร ซึ่งได้เพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับคนไทยในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าหนักหนาเอาการเช่นเดียวกัน

### IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 66 โดลคลง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 ว่าจะขยายตัวลดลงเหลือ 2.7% จากปี 2565 ที่คาดว่าจะขยายตัวถึง 3.2% ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศสำคัญในโลก ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และจีน เติบโตได้ลดลง จากการเกิดภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพสูงขึ้น และปัญหาการกลับมาระบาดของโควิด-19 จนทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร แม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นก็ตาม

ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 4.7% ในปี 2021 เป็น 8.8% ในปี 2022 และจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเหลือ 6.5% ในปี 2023 และเพิ่มขึ้น 4.1% ในปี 2024 โดยเงินเฟ้อที่สูงขึ้นกระจายในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว และจะมีความแปรปรวนมากขึ้นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังพัฒนา

สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2565 IMF ยังคงคาดการณ์ว่าจะเติบโต 2.8% ตามที่เคยประเมินไว้ในเดือน ก.ย.2565 แต่มีการปรับลดคาดการณ์ปี 2566 ลงเหลือ 3.7% จากครั้งก่อนคาดว่าจะเติบโตได้ 4%

### "พาณิชย์" เตรียมแผน-มาตรการรับมือ

จากการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวดังกล่าว ทำให้กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมพร้อมจัดทำแผนและมาตรการเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยล่าสุดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานมันสมองของกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย และประเมินผลกระทบ รวมทั้งจัดทำแผนและมาตรการรับมือ เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

สนค. ได้ประเมินว่า นอกจากเศรษฐกิจโลกในปี 2566 จะขยายตัวได้ลดลงแล้ว ภาคการส่งออกก็อาจจะเริ่มมีปัญหา จากที่เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัว และตลาดจีนที่เป็นคู่ค้าลำดับหนึ่ง และตลาดส่งออกลำดับที่ 2 ของไทย ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน เพราะ

จีนมีนโยบายซีโรโควิด และเพิ่งที่จะผ่อนปรนมาตรการ จึงต้องรอดูติดตามและประเมินผลอีกระยะหนึ่ง ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีความผันผวน หากอ่อนค่ามากเกินไปก็จะกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบหลายๆ อย่างได้

### ส่งออกเห็นแววปรับแรงกระแวก

การส่งออกของไทย เริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลงหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด 19 เดือน แต่ตัวเลขเดือนต.ค.2565 ที่ผ่านมา การส่งออกกลับมาติดลบ 4.4% เป็นการพลิกกลับมาติดลบครั้งแรกในรอบ 20 เดือน นับตั้งแต่ ก.พ.2564 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดูไม่ดีนัก เพราะการส่งออกที่เหลืออีก 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.) ก็ไม่น่าจะส่งออกได้มากนัก เพราะเป็นช่วงปลายปี ที่คำสั่งซื้อชะลอตัวอยู่แล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เอง ได้ประเมินว่าการส่งออกภาพรวมทั้งปี 2565 จะขยายตัวได้จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 4% ประมาณ 1 เท่าตัว หรือคิดเป็นเพิ่ม 8% หากดูยอดรวมการส่งออก 10 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ต.ค.) ที่ทำได้แล้ว 9.1% นั้นหมายความว่า การส่งออกในช่วงอีก 2 เดือนที่เหลือก็น่าจะติดลบ เพราะถ้าเป็นบวก การส่งออกทั้งปีน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลข 10 เดือนที่ทำได้ 9.1%

### แก้เกมเจาะ 3 ตลาดใหญ่เพิ่ม 3 แสนล้าน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ ไปเตรียมแผน เตรียมมาตรการ เพื่อรับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 โดยเฉพาะการที่หลายประเทศกำลังจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย

โดยในด้านการส่งออก ได้มีการประเมินเบื้องต้นว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ให้จัดตั้งวอร์รูม กรอ.พาณิชย์ ขึ้นมา ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนทั้งหมด เพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดปี 2566 เพื่อให้การส่งออก ตัวเลขยังคงดีที่สุดในปีที่ จะจับมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนของไทยเดินหน้าไปได้

สำหรับรายละเอียดแผนการทำงาน จะเน้นบุกเจาะ 3 ตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ คือ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ CLMV โดย 3 ตลาดนี้ ในปี 2565 คาดว่าจะมียอดการส่งออกประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท และในปี 2566 ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 2 ล้านล้านบาท หรือทำรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3 แสนล้านบาท เพื่อชดเชยรายได้ที่อาจจะสูญเสีย

ไปในตลาดอื่นๆ ที่เศรษฐกิจชะลอตัว

### เปิดรายละเอียดแต่ละตลาด

โดยการเพิ่มยอดการส่งออกในตลาดตะวันออกกลาง จะมุ่ง 3 ตลาดหลัก คือ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการตามีสินค้าเป้าหมายที่จะผลักดัน คือ อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องปรับอากาศและวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น และตั้งเป้าปี 2566 เพิ่มตัวเลขส่งออก 3 ประเทศนี้ ให้เพิ่มขึ้น 20% จาก 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 เป็น 10,300 ล้านดอลลาร์ ในปี 2566 หรือประมาณ 350,000 ล้านบาท

ตลาดเอเชียใต้จะเน้นประเทศสำคัญ 3 ประเทศ คือ อินเดีย บังกลาเทศ และเนปาล สินค้าสำคัญที่จะผลักดัน เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ตั้งเป้าส่งออกปี 2566 ใน 3 ประเทศ เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มจากปีนี้ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มเป็น 13,200 ล้านดอลลาร์ ในปี 2566 หรือประมาณ 450,000 ล้านบาท

ตลาด CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สินค้าเป้าหมายสำคัญที่จะผลักดัน เช่น วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และยังคงเร่งรัดการส่งออก ผ่านการค้าชายแดนเน้นสินค้าอาหาร ผลไม้ ผักและสินค้าอื่นๆ ตั้งเป้า เพิ่ม 10-15% จาก 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 เป็น 33,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 หรือประมาณ 1.14 ล้านล้านบาท

### เตรียมจัดคณะลุยทำหน้าที่เซลส์แมน

นอกเหนือจากการผลักดันการส่งออกในตลาดเป้าหมาย นายจุรินทร์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนจัดคณะผู้แทนการค้า เดินทางไปทำหน้าที่เซลส์แมน เพื่อค้าขายกับประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเบื้องต้นตั้งเป้าที่จะเดินทางไปเจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งเป้าจะให้เป็นการค้าที่สำคัญอีกประเทศหนึ่ง นอกจากซาอุดีอาระเบีย ที่จะใช้ส่งสินค้าไปกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อินเดีย จะเน้นขยายตลาดรัฐคุชราต เมืองอาห์เมดาบัด ที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอินเดีย และมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมณฑลยูนนาน ของจีน จะเดินทางไปเจรจาเพื่ออำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าไทยไปจีนผ่านมณฑลยูนนาน และจะเร่งรัดทำ Mini FTA เพราะเป็นที่ตั้งของด่านสำคัญ คือ ด่านโมฮาน ที่ขณะนี้รัฐบาลจีนเห็นชอบเปิดด่านได้แล้ว

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะไม่รอการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพราะใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จ แต่จะใช้การเจรจาทำ Mini FTA ไปก่อน โดยเฉพาะกับ

อังกฤษ ได้มอบให้ทางไปเจรจาทำ Mini FTA กับเมืองหรือเขตเศรษฐกิจสำคัญของอังกฤษ เป็นการเร่งด่วนแล้ว ส่วนประเทศอื่น ๆ เช่น ปากีสถาน ให้ทางทำกับเมืองลาฮอร์ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญ หรือกลุ่มอ่าวอาหรับ (GCC) ก็ให้ทางเจรจาทำ Mini FTA ไม่ต้องรอทำ FTA เพราะจะช่วยเรื่องการส่งออกได้เร็วขึ้น

### จับเคลื่อนเศรษฐกิจใน-ต่างประเทศ

จากแผนงานและมาตรการข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งในแผนรับมือเศรษฐกิจโลกถดถอย ในส่วนของการค้าระหว่างประเทศ แต่กระทรวงพาณิชย์ยังมีอีกหลายหน่วยงาน ที่ดูแลเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมแผนงาน และมาตรการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนที่รับผิดชอบอยู่เช่นเดียวกัน

โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ จะมีการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยจะมีการร่วมมือกับผู้ผลิต ห้าง ลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และหากมีความจำเป็นในช่วงที่ราคาสินค้าผันผวน ก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายขึ้นเด็ดขาด บรรจูลินค้าและบริการที่มีปัญหาเข้าสู่บัญชีควบคุม จะทำการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสินค้าสำคัญที่อยู่ในโครงการประกันรายได้ 5 ชนิด และกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบ 4 ชนิด คือ ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะเร่งผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมและพัฒนา SMEs เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ให้มีโอกาสทางการค้า ทั้งการค้าในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออกต่างประเทศ การผลักดันให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การผลักดันและใช้ Soft Power เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยทั้งในและต่างประเทศ การขับเคลื่อนนโยบาย BCG และการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ที่จะต้องมีความสะดวก สบายและคล่องตัวมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนและมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะใช้รับมือเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังเกิดขึ้นในปี 2566 โดยแผนเชิงรุกและเชิงลึก แต่ละหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์จะมีการลงลึกในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ และยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ส่วนจะทำสำเร็จได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป .